

"หมอธี" กำชับใช้มาตรการสอบทุจริต

☛ นำเสนอเมื่อ 27 มี.ค. 2561

เสมา 1 กำชับผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก ยึดมติ ครม.ปราบปรามทุจริต คดีวินัย-อาญา สอบเสร็จภายใน 30 วัน สำนักนายกฯเตรียมกว่า 100 อัตรารองรับ ซี 9-11

วันนี้ (27 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ศธ. ว่า ตนได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการปราบปรามและป้องปรามการทุจริต โดยมีมาตรการดำเนินการ ดังนี้

- 1.ให้ดำเนินการสอบให้เสร็จในเบื้องต้นไม่เกิน 7 วัน ในกรณีวินัย อาญา ให้สอบให้เสร็จภายใน 30 วัน
- 2.กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องของแถมยังไม่ชัด ให้ย้ายออกจากงานเดิม แต่ยังคงอยู่ในกระทรวงเดียวกัน

ส่วนกรณีที่เป็นผลเสียต่อทางราชการสำคัญให้ย้ายไปสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำเนินการได้ในข้าราชการระดับ 9 ระดับ 10 และ ระดับ 11 ซึ่งทางสำนักนายกฯ เตรียมอัตรารองรับไว้แล้ว 100 กว่าตำแหน่ง

จากนั้นให้ดำเนินการสอบอย่างรวดเร็ว และคนที่เกี่ยวข้องของแมคคิวดวินัยร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นไล่ออก หรือ ปลดออก ห้ามกลับมาทำหน้าที่ตำแหน่งเดิมในเวลา 3 ปี การตรวจสอบต่างๆให้ทำอย่างรวดเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐมนตรี เป็นระยะๆ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่รู้ว่า จะเริ่มดำเนินการอย่างไร ให้ส่วนราชการสอบถามไปที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องการใส่ร้ายวางปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพก็ให้ใช้มาตรการเดียวกันนี้

“วันนี้ผมได้ซักซ้อมความเข้าใจในมติ ครม. ต่อผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักศธ. ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้ อย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาศธ.ได้ดำเนินการมาตลอด ส่วนที่มีข่าวว่ามีทุจริตมากในรัฐบาลนี้ รวมถึงในศธ.มากนั้นไม่จริง แต่เป็นเพราะมีการทุจริตมานาน เราเข้ามาตรวจสอบและเป็นการตรวจสอบที่มีการข่าวที่ดี ไม่ใช่การสุ่ม ตรวจ เนื่องจากเราเอาจริงเอาจังที่จะสะสาง โดยมาตรการนี้ผมได้สั่งการให้ดำเนินการ ทั้งการตรวจสอบ Moenet และโครงการสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ หรือ อควาเรียมหอยสังข์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ทั้ง 11 คน ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาแล้ว ซึ่งมาตรการนี้จะทำให้กระชั้นเวลามากขึ้น ”นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ต่อข้อถามว่า จะมีการย้ายผู้เกี่ยวข้องกับเรื่อง Moenet และ อควาเรียมหอยสังข์ ออกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหรือไม่ นพ.ธีระเกียรติ กล่าววว่า ผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการหมดแล้ว และคนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ก็ย้ายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าเกษียณอายุราชการแล้วคดีอาญาจะพ้น คดียังมีอายุความอยู่

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561](#)